

Thông tin



KHOA HỌC QUÂN SỰ PHÁO BINH

PHÁO BINH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
CHÂN ĐỒNG VAI SẮT, ĐÁNH GIỎI, BẮN TRÚNG

**ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
GẮN VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA "ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, NÊU GƯƠNG, QUYẾT THẮC"**



Số 56
9-2019

BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH

LƯU HÀNH NỘI BỘ

THÔNG TIN KHOA HỌC QUÂN SỰ PHÁO BINH

MỤC LỤC SỐ 56 - THÁNG 9/2019

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN - CHỈ DẠO

Thiếu tướng

ĐỖ TẤT CHUẨN

PHÁT HUY KẾT QUẢ HỘI THI “CÁN BỘ ĐẠI ĐỘI HUẤN LUYỆN GIỎI VÀ CÁN BỘ TRUNG ĐỘI, ĐẠI ĐỘI, TIỂU ĐOÀN HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH GIỎI NĂM 2019” NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐƠN VỊ CƠ SỞ LỰC LƯỢNG PHÁO BINH - TÊN LỬA DỰ BỊ”

3

PHẢN ẢNH - TRAO ĐỔI

Đại tá

TRẦN ANH HIẾU

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 65 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH, TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐOÀN PHÁO BINH B34 VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

8

Đại tá

LƯƠNG VĂN TÔN

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “ĐOÀN KẾT HIỆP ĐỒNG, LINH HOẠT SÁNG TẠO, ĐÁNH GIỎI BẮN TRÚNG” XÂY DỰNG ĐOÀN PHÁO BINH S VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

12

Đại tá

HỒ VĂN DŨNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM HẬU CẦN TRONG DIỄN TẬP TIẾP NHẬN DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN Ở LỬ ĐOÀN PHÁO BINH - TÊN LỬA DỰ BỊ CHIẾN LƯỢC

15

Thượng tá

VI QUỐC TUẤN

TIẾP TỤC NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY, CHÍNH ỦY, CHÍNH TRỊ VIÊN VÀ CHỈ HUY CÁC CẤP TRONG QUẢN LÝ TƯ TƯỞNG BỘ ĐỘI LỰC LƯỢNG PHÁO BINH QUÂN KHU 7

18

Thiếu tá

NGUYỄN DUY LINH

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH HIỆN NAY

22

Trung tá

NGUYỄN ANH GIANG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN KHAI THÁC VŨ KHÍ, TRANG BỊ, KHÍ TÀI Ở PHÂN ĐỘI 97, BINH CHỦNG PHÁO BINH

25

Thiếu tá

ĐÀO THANH NHIỆM

MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN CHIẾN SĨ MỚI Ở ĐOÀN PHÁO BINH C6, BINH CHỦNG PHÁO BINH

28

Trung tá

TRẦN BẮC BỘ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

32

Đại tá

NGUYỄN ANH THƯỜNG

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “KIÊN CƯỜNG, TỰ LỰC, ĐÁNH GIỎI, BẮN TRÚNG” XÂY DỰNG ĐOÀN PHÁO BINH M64 VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

35

Thông tin



**KHOA HỌC QUÂN SỰ
PHÁO BINH**

PHÁO BINH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
CHÂN ĐỒNG VAI SẮT, ĐÁNH GIỎI, BẮN TRÚNG

ĐỒ TỪ LỆNH PHÁO BINH



NGHỆ LIỆT CHÁO HỒNG
23 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÁO BINH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
22.12.1946 - 22.12.2019

Số 55
6-2019

ĐỒ TỪ LỆNH PHÁO BINH

LƯU HÀNH NỘI BỘ

CHỈ DẠO NỘI DUNG:

Bộ Tư lệnh Pháo binh

BIÊN TẬP:

Đại tá, TS Vũ Hồng Hà

Đại tá, ThS Tô Quế Lâm

Thượng tá, ThS Nguyễn Tăng Liêm

In tại: Xí nghiệp in/TCCNQP

Trình bày

Tạ Thị Lan Anh

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

✍ Trung tá, ThS TRẦN BẮC BỘ
Khoa GDQP, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Cần giáo dục cho mọi người nhận thức sâu sắc đặc điểm tình hình, yêu cầu mới về quốc phòng, nâng cao ý thức cảnh giác, xây dựng lòng tin vào bản lĩnh con người Việt Nam, tự hào về truyền thống dân tộc, chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi tình huống”. Như vậy, theo quan điểm của Đảng, việc học Giáo dục quốc phòng (GDQP) của sinh viên các trường đại học không chỉ đơn thuần là biết các động tác quân sự, chiến đấu, mà sâu xa hơn đó chính là phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Khoa GDQP Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhận thức rõ, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên - những người chủ tương lai của đất nước. Kết quả là: lực lượng sinh viên của Trường cơ bản có nhận thức tốt, có ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, Việt Nam có nhiều cơ hội hơn trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng mặt trái

của xu thế hội nhập và nền kinh tế thị trường có những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và cả một bộ phận sinh viên. Đã xuất hiện một số tư tưởng không đúng như: cho rằng đi theo chế độ xã hội nào cũng được, chỉ cần có kinh tế; hoặc cho rằng quá đề cao quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chứ trên thực tế làm gì có chiến tranh... Một số bộ phận cán bộ, giáo viên, việc giáo dục cho sinh viên về tư tưởng, đạo đức, lối sống, về quyền lợi và trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng chưa được coi trọng đúng mức. Thực tế này đã dẫn đến một số sinh viên không nhận thức rõ được lòng tự hào, tự tôn dân tộc; mơ hồ về ý thức, trách nhiệm bản thân đối với việc tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, để nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên trong thời kỳ mới, trong giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần thực hiện tốt một số biện pháp giáo dục sinh viên như sau:

Một là, tăng cường giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc

Trong giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh, cần giáo dục cho sinh viên có nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước; ý chí kiên cường, bền bỉ đánh

đuổi giặc ngoại xâm cứu nước của ông cha trong lịch sử. Trên cơ sở đó giúp sinh viên tự hào về truyền thống và phát huy giá trị đó trong thời đại ngày nay. Đây là truyền thống quý báu được hình thành và phát triển gắn liền với quá trình dựng nước, giữ nước của ông cha. Vì thế, thế hệ sinh viên hôm nay phải biết trân trọng gìn giữ các phẩm chất cao đẹp đó, biến truyền thống yêu nước của dân tộc thành niềm tin, lý tưởng, lẽ sống. Đồng thời, sinh viên phải nêu cao tinh thần trong đấu tranh với những tư tưởng xa rời truyền thống, những hiện tượng, hành vi làm phai nhạt phẩm chất người đoàn viên thanh niên. Từ đó xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong học tập, rèn luyện trở thành người công dân có ích. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, khơi dậy ở mỗi sinh viên tình yêu thương con người, yêu đất nước và dân tộc, tình cảm đó hòa quyện tạo thành ý thức bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, làm cho sinh viên nắm vững quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trong giáo dục quốc phòng, an ninh, phải bảo đảm sinh viên hiểu rõ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ kinh tế, văn hóa dân tộc, sự nghiệp đổi mới, lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ an ninh chính trị mà còn là an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng, an ninh xã hội. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ đối phó hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài mà còn đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ vững bên trong, đối phó những thủ đoạn phi

vũ trang của kẻ địch. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc không chỉ là riêng sức mạnh của lực lượng vũ trang mà là sức mạnh tổng hợp của quốc gia và chế độ, lấy sức mạnh chính trị, tinh thần, kinh tế, khoa học công nghệ của đất nước làm cơ sở để kết hợp và phát huy sức mạnh thời đại vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sinh viên cũng cần nhận thức rõ vấn đề đối tác, đối tượng. Theo đó, đối tượng của cách mạng Việt Nam là những ai chống phá sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là những người chống phá lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam, sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chống phá nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và môi trường hòa bình để phát triển đất nước của dân tộc ta.

Ba là, giáo dục cho sinh viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Đảng ta xác định: “Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Trong bối cảnh quốc tế mới, các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức chống phá cách mạng nước ta, với chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để xóa bỏ các nước còn chế độ chuyên chế trên toàn thế giới, tiếp

tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, để can thiệp vào nội bộ của nước ta, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, nói xấu Đảng và Nhà nước, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Việc nhận thức rõ âm mưu của kẻ thù là hết sức cần thiết, giúp cho sinh viên có tinh thần cảnh giác cách mạng, sức đề kháng tốt, sẵn sàng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ được vững chắc.

Bốn là, làm cho sinh viên xác định rõ mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quan hệ biện chứng, quy luật phát triển của đất nước và dân tộc ta. Trên cơ sở truyền thống dân tộc, tư tưởng quân sự của Đảng, trong giáo dục quốc phòng, an ninh cần giúp sinh viên nhận thức rõ: điều quyết định cho sự bền vững của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cho đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa phải kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi lẽ, sự ổn định và phát triển mọi mặt của đời sống xã hội sẽ bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đồng thời là nền tảng của quốc phòng, an ninh. Không có quốc phòng, an ninh mạnh, không có trật tự an toàn xã hội thì không thể có ổn định chính trị - xã hội và càng không thể đối phó thắng lợi với những âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.

Với ý nghĩa ấy, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

là góp phần thiết thực tạo ra môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ta luôn coi tăng cường quốc phòng, an ninh giữ vững trật tự an toàn xã hội vừa là điều kiện cho sự phát triển xã hội vừa là nội dung của mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Trong thời kỳ mới, sinh viên cần nhận thức một cách toàn diện và thấu đáo về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Mục tiêu của sự kết hợp ấy là khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tổng hợp của quốc gia và chế độ nhằm bảo đảm cho kinh tế - xã hội phát triển ổn định, nhanh và bền vững; xây dựng quốc phòng, an ninh vững chắc; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược không chỉ trong nhận thức mà cả trong hành động, trong mỗi nhiệm vụ, lĩnh vực, khu vực và địa bàn chiến lược nhất định mà xác định trong mọi chủ thể, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ giữa quân sự, quốc phòng với chính trị, kinh tế, đối ngoại, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội; giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quân sự, quốc phòng và giữa tăng cường quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân; kết hợp quốc phòng với an ninh và hoạt động đối ngoại./.

T.B.B